



MBK Guarantee Company Limited

Registered Address : 8th FL., MBK Center Contact Address : 9th FL., MBK Tower

444 Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: +66 (0) 2853 7878 Fax: +66 (0) 2853 7879 Registration 0105537093269

www.mbk.co.th  mbkgcompany

ที่ MD1-66D-009-036

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

เรียน ท่านลูกค้าและลูกค้าทางธุรกิจ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

ด้วยบริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจใเครือเอ็ม บี เค ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขผ่านสินค้าและบริการสู่กลุ่มลูกค้าและลูกค้าด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ "โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันและกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้มีการเผยแพร่รายนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด จึงขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งรวมถึง สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทางที่พัก เป็นต้น โดยบริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด ขออ้อมรับความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตของทุกท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นางสาววาทิพย์ มธุรมน

รองกรรมการผู้จัดการ 1

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

หมายเหตุ : "บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด" ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงิน หรือสิ่งของผลประโยชน์ใด ๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการรับสินบน"

แผนกทรัพยากรบุคคล โทร.076-321-929 ต่อ 1431-3

FM-DOC-005-R07 (วันที่บังคับใช้ 1/3/2556)

